

Số: /BC-STTTT-TTBCXB

Trà Vinh, ngày 18 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg
ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 2653/UBND-THNV ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau:

I. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án

1. Tình hình triển khai thực hiện

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 06/12/2018 triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020. Nhằm cụ thể hóa các nội dung trên, hằng năm Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh đều ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 30/01/2019 của Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và TTĐN khu vực biển của tỉnh về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển tỉnh Trà Vinh năm 2019; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 12/02/2020 của Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và TTĐN khu vực biển của tỉnh về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển tỉnh Trà Vinh năm 2020.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 2 tổ chức 01 cuộc Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo, có 150 học viên là lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, Phòng VH TT, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn tham dự.

- Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ nhằm định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại,

về biển, đảo, kịp thời phản ánh các hoạt động hướng về biển, đảo của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lắp đặt 06 pano (với diện tích 27m²/mặt) tuyên truyền biển, đảo và quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh đặt tại các xã thuộc huyện Trà Cú; huyện Duyên Hải; huyện Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Kè và thành phố Trà Vinh.

- Bộ đội Biên phòng kết hợp với cơ quan báo chí duy trì tốt các chuyên mục, chuyên đề biển - đảo trên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình (*Báo TV có 02 chuyên mục, gồm: Biển – Đảo quê hương, xuất bản 04 kỳ/tháng. Vì chủ quyền an ninh biên giới, xuất bản 02 kỳ/ tháng, Đài PTTH có 02 chuyên mục, gồm: Biển xanh quê hương, Vì chủ quyền an ninh biên giới, mỗi chuyên mục phát 01 kỳ/tháng, thời lượng 15 phút/kỳ, và phát 10 phút/kỳ/tháng trên sóng phát thanh*). Các cơ quan báo chí đã xuất bản nhiều tin, bài mang tính thời sự cao, nội dung phong phú, cập nhật tốt các vấn đề theo sự kiện, phản ánh kịp thời nhiều vấn đề người dân quan tâm. Công thông tin điện tử tỉnh có chuyên mục Thông tin đối ngoại, Tuyên truyền Biển – Đảo, bằng 03 thứ tiếng: Việt, Anh, Khmer), đăng tải hơn 50 tin, bài và 40 văn bản Luật, Nghị quyết và các văn bản quy định khác liên quan đến tuyên truyền quản lý vùng biển, đảo. Các Trang thông tin điện tử thành phần của các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố cũng đã tích cực đưa hàng trăm tin, bài tuyên truyền biển, đảo trên mạng Internet, nhằm thông tin, tuyên truyền đến người dân trong, ngoài tỉnh. Các Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, hệ thống Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn thường xuyên tiếp sóng và biên tập nội dung phát trên sóng với nhiều nội dung phong phú (*Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền biển, đảo, quốc phòng an ninh...*), nhằm cung cấp cho người dân cơ sở nắm bắt thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất phục vụ đời sống dân sinh.

- Phối hợp với Trung tâm thông tin điện tử đối ngoại thuộc Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông, Truyền thông Lê Minh sản xuất 06 chương trình phóng sự (*thời lượng 10 phút/phóng sự*), nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa, du lịch, các chính sách thu hút đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với mọi miền đất nước và trên thế giới, phục vụ công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo. Đăng tải video clip triển lãm số về Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý trên Cổng TTĐT tỉnh (*do Bộ TT-TT cung cấp*). Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh còn tham gia Hội thi Tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, diễn ra từ ngày 19/6 đến 21/6/2019 tại Cần Thơ. Theo đó, đoàn Trà Vinh đoạt 01 giải Nhất - Triển lãm ảnh, 01 giải Nhì - Đội Tuyên truyền lưu động, 01 giải

Thuyết minh viên xuất sắc, 02 giải khuyến khích ở nội dung Xe tuyên truyền lưu động và phát thanh viên cơ sở. Với những thành tích đạt được, đoàn Trà Vinh được Ban tổ chức trao giải Nhì toàn đoàn.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp về thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo năm 2018 giữa 3 tỉnh: Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang diễn ra tại Trà Vinh.

- Ban hành hơn 100 văn bản chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh tổ chức thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, của tỉnh; các chính sách pháp luật mới của Đảng và Nhà nước về biển, đảo, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch.

II. Đánh giá chung

1. Mặt làm được

Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; nhận thức đầy đủ hơn về quan điểm kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Tổ quốc, bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn có ý thức cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc đưa thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình Biển Đông cũng như quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo. Từ đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và Nhà nước về biển, đảo. Ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo được nâng lên, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh.

2. Hạn chế

Trong quá trình thực hiện chỉ chủ yếu do cơ quan chức năng thực hiện mà chưa có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, địa phương; hơn nữa, đây là lĩnh vực còn mới mẻ, nguồn tư liệu cập nhật còn chậm và thiếu chính xác, nhất là tình hình biển Đông, nên trong triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, lúng túng. Nội dung tuyên truyền có lúc chưa phù hợp với từng đối tượng, sự nhận thức của cán bộ, nhân dân không đồng đều, do vậy hiệu quả có lúc chưa cao.

Công tác tuyên truyền biển, đảo ở một số nơi thực hiện còn chậm. Hình thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú, sức thuyết phục chưa cao, chủ yếu là lồng ghép, chưa có buổi nói chuyện chuyên đề về tuyên truyền biển, đảo.

Nội dung tuyên truyền biển, đảo trên các phương tiện báo chí, truyền thông chưa phong phú, đa dạng

Việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là việc phát huy ưu thế của mạng xã hội để phổ biến rộng rãi, nhanh chóng, các nội dung có liên quan đến biển, đảo Việt Nam ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế.

III. Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) “*về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020*”, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “*về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân về biển, đảo...Đẩy mạnh tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, của Đảng và Nhà nước trong xử lý các vấn đề ở Biển Đông; những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông (*đặc biệt 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa*); tuyên truyền giáo dục cho toàn dân nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần gìn giữ hòa bình, hợp tác hữu nghị và phát triển giữa các quốc gia vùng Biển Đông.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Nuôi trồng, thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá...; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; nêu gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tiếp tục triển khai công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biển theo chương trình phối hợp số 389/CTr-STTTT-BĐBP ngày 04/7/2011 giữa Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh.

Tuyên truyền về phát triển kinh tế biển, các mô hình phát triển kinh tế biển đạt hiệu quả. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về quyền, lợi ích, trách nhiệm trong hoạt động liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về biển, đảo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, các cuộc hội nghị tập huấn về công tác thông tin,

truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển; cô đọng trực quan như: panô, áp phích, tờ rời, tờ gấp nhằm giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo, những định hướng cơ bản về phát triển kinh tế biển và ý thức trách nhiệm với việc giữ gìn trật tự, an ninh trên biển, chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

IV. Đề xuất, kiến nghị

*** Kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông:**

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác thông tin truyền thông biển, đảo... cấp tỉnh và địa phương.

Thường xuyên cung cấp tài liệu và kịp thời định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển, đảo; hướng dẫn cụ thể công tác quản lý biên giới trên biển cho các địa phương; cung cấp thường xuyên những thông tin chính thức về các vấn đề phức tạp liên quan đến biên giới, lãnh thổ nhằm tránh các thông tin xuyên tạc được phán tán trong quần chúng, nhân dân gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, và gây mất ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông xin báo đến Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông nắm, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Cục thông tin cơ sở, Bộ TT&TT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- BGD Sở;
- BBT trang tin Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Luân